
 

143. löggjafarþing 2013–2014.
Þingskjal 306  —  224. mál.

Fyrirspurn

til félags- og húsnæðismálaráðherra um hópuppsagnir.

Frá Katrínu Jakobsdóttur.

Hversu oft hefur komið til hópuppsagna frá árinu 2008? Svar óskast sundurgreint eftir
árum og landshlutum, og hvort uppsagnirnar voru í opinberum stofnunum og fyrirtækjum eða
á almennum vinnumarkaði.

Skriflegt svar óskast.

 


